

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ดัชนีรายได้เกษตรกรยังขยายตัว สศก.แนะเร่งรัดเบิกจ่ายงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกร สะท้อนจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในระยะ 9 เดือน ปี 2560 (มกราคม - กันยายน) อยู่ที่ระดับ 155.34 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม - กันยายน 2559) ร้อยละ 8.88 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.50 ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 1.47 และหากพิจารณาแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย โรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ แม้ว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลงก็ตาม

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรลดลงในปี 2560 เป็นผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้าที่มีความชื้นค่อนข้างสูงจากฝนตกชุก และต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อราคา ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ตลาดนำการผลิตหรือผลิตตามตลาดต้องการ รวมทั้งแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์ ซึ่งในปี 2561 ภาครัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0” ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 103,586.6227 ล้านบาท ในจำนวนนี้ มีงานโครงการสนับสนุนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A4) และงานสำคัญอื่นๆ จำนวน 57,742.1386 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาและกระตุ้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และช่วยให้รายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 วงเงิน 33,891.39 ล้านบาท (ร้อยละ 32.72) ไตรมาสที่ 2 จำนวน 23,478.51 ล้านบาท (ร้อยละ 22.67) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 22,359.16 ล้านบาท (ร้อยละ 21.58) และไตรมาสที่ 4 จำนวน 23,857.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.03 ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์จะได้รับจากการดำเนินงานตามงบประมาณปี 2561 ซึ่งหากเป็นไปตามแผน จะช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลให้รายได้เกษตรกรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

คอลัมน์ น้ามองฟ้า เท้ายังดิน : ปฏิทินปลูกข้าว...คูโบต้า



ปฏิทินปลูกข้าว ชาวนาไทยไม่รู้จัก...แต่ญี่ปุ่นใช้ปฏิทินปลูกข้าวมานานแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางแผนในการผลิตข้าวให้มีเสถียรภาพ ไม่ให้เกิดการแปรปรวน และให้ชาวนารู้ว่าช่วงไหนปลูกข้าวแล้วมีความเสี่ยงโรคแมลง นี่คงเป็นอีกเหตุผล ทำไมชาวนาญี่ปุ่นถึงมีรายได้สูง ได้ผลผลิตคุ้มค่า ไม่เสี่ยงขาดทุน เพื่อให้ชาวนาไทยผลิตข้าวได้เหมือนญี่ปุ่น บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ อ.ซิโหมุ มียาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ

พิเศษ ด้านเทคนิคปลูกข้าว ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันศึกษาสายพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดของไทยมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำปฏิทินการปลูกข้าวทั้งในพื้นที่นาชลประทาน และน่าน้ำฝน

เบื้องต้นได้ซื้อสรุปปฏิทินปลูกข้าว 3 สายพันธุ์หลัก...ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวขาวพิษณุโลก การปลูกข้าวในพื้นที่นาชลประทาน ปฏิทินปลูกข้าวตามแบบฉบับของสยามคูโบต้า แนะนำให้เริ่มเตรียมเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้า และอนุบาลกล้า ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน กระทั่งปลายเดือนมิถุนายน ให้ตรวจสอบความพร้อมแข็งแรงของกล้า พร้อมเตรียมดิน

ต้นเดือนกรกฎาคมย้ายต้นกล้าลงปักดำ เมื่อต้นกล้าสูงประมาณ 50 ซม. หลังกำจัดวัชพืชให้ใส่ปุ๋ยครั้งแรก เพื่อให้ต้นกล้าข้าวแตกกอดี ช่วงนี้การปล่อยน้ำยังอยู่ในระดับปกติ...กลางเดือนสิงหาคมให้เริ่มระบายน้ำออกทีละน้อยจนแห้ง แบบทำนาเปียกสลับแห้ง 3 วัน ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน

ข้าวอายุได้ 90 วัน เป็นระยะตั้งท้องและออกรวง จะเริ่มเห็นต้นข้าวออกช่อดอก ช่วงนี้ให้เริ่มปล่อยน้ำเข้านาสูง 10 ซม. ไปตลอด แต่เมื่อถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ข้าวเริ่มจะมีกลิ่นหอมเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคแมลงเกษตรกรต้องเผื่อระวังคอยตรวจสอบให้ระบายน้ำออกให้หมด นอกจากช่วยป้องกันโรค ยังจะช่วยบังคับให้ข้าวมีกลิ่นหอมมากขึ้น และเมื่อข้าวอายุ 120 วัน น้ำแห้งเก็บเกี่ยวได้ง่าย ส่วนการทำนาในพื้นที่อาศัยน้ำฝน ปฏิทินคูโบต้าจะเป็นอย่างไร... ติดตามพรุ่งนี้